

Số: 35/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 1995

CHỈ THỊ

V/v xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội năm 1996.

Năm 1996 có vị trí rất quan trọng, năm đầu của kế hoạch 5 năm 1996-2000, do đó cần tập trung mọi cố gắng tận dụng mọi cơ hội thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức để phát triển kinh tế xã hội. Trên tinh thần đó, các ngành và quận, huyện trong quá trình xây dựng kế hoạch năm 1996, cần lưu ý một số yêu cầu nhiệm vụ và tiến độ thực hiện như sau :

I.-YÊU CẦU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 1996 :

- Phát huy những thành quả đạt được trong năm 1995, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để khai thác tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh của tất cả các thành phần kinh tế, các ngành và địa phương trên địa bàn vào việc phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Tiếp tục sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo hướng hiệu quả, tăng cường củng cố các doanh nghiệp ở vị trí then chốt của nền kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng, đồng thời thực hiện tốt các chính sách nhằm khuyến khích kinh tế ngoài quốc doanh phát triển.

- Đề ra nhiều hình thức và cơ chế nhằm khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước, trong nhân dân để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế.

- Củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Khôi phục thị trường truyền thống, tiếp cận và nhanh chóng mở rộng thị trường mới, tăng khả năng xuất khẩu ; Đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng, nâng nhanh hàm lượng kỹ thuật trong các sản phẩm xuất khẩu, giảm dần sản phẩm xuất khẩu thô ; Thúc đẩy việc phát triển các loại dịch vụ cao cấp (tài chính, tín dụng, bảo hiểm, tư vấn đầu tư, tiếp thị, kiểm toán, thi chuyển giao công nghệ...); Tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực ; tận dụng mọi cơ hội thuận lợi và cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nhanh vốn đầu tư trong nước và nước ngoài phù hợp với quy hoạch phát triển và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, cần tập trung đầu tư có trọng điểm các công trình cơ sở hạ tầng, phúc lợi công cộng, an ninh quốc phòng. Tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng theo tinh thần Nghị định

177/CP của Chính phủ, chấn chỉnh các khâu yếu kém, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lãng phí trong xây dựng cơ bản, hoàn thành nhanh các công trình đầu tư và phát huy hiệu quả nhanh các công trình đầu tư mới.

- Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch xây dựng tổng thể trên cơ sở nội dung qui hoạch kinh tế-xã hội đến năm 2010 ; quy hoạch hệ thống hạ tầng làm cơ sở quy hoạch xây dựng chi tiết để xây dựng các dự án đầu tư.

- Phát huy vai trò động lực của khoa học công nghệ, thúc đẩy các mặt hoạt động kinh tế-xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường mạnh mẽ bảo vệ và cải thiện môi trường.

- Điều hành tốt thu, chi ngân sách, bảo đảm thu đủ và đúng các nguồn thu vào ngân sách theo luật định. Tính toán chặt chẽ các khoản chi ngân sách với tinh thần tiết kiệm, bảo đảm tính hiệu quả để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

- Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, tăng cường tiết kiệm để đầu tư, giảm tỷ lệ tăng dân số cả 2 lĩnh vực tự nhiên và cơ học, tạo thêm công ăn việc làm, tiếp tục giảm tỷ lệ thất nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao dân trí và đào tạo cán bộ, chuyên viên và tay nghề tương xứng yêu cầu kinh tế-xã hội, phát triển chương trình nhà ở cho người nghèo. Tiếp tục thực hiện các chương trình về văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải tiến thủ tục hành chính, chống tham nhũng, buôn lậu, lành mạnh hóa đời sống xã hội.

- Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo kinh tế xã hội phát triển vững chắc.

II.- NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1996 :

A.- NỘI DUNG :

Trong quá trình xây dựng và tổng hợp kế hoạch năm 1996, cần tập trung vào các nội dung lớn sau :

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 1995 của sở, ngành, quận, huyện, nêu được mặt làm được, chưa làm được, những khó khăn tồn tại (chú ý phân tích đánh giá tình hình chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành, tình hình huy động các nguồn vốn, đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, năng lực tăng mới...).

Tính toán, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 1996, đề ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong bố trí phương án kế hoạch, cần chú trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả trong các ngành. Kế hoạch phải bao quát được hoạt động của các thành phần kinh tế, các ngành trên địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa xã hội.

Về kế hoạch đầu tư phát triển, cần xác định mục tiêu đầu tư và hình thành danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên với các nguồn vốn đầu tư khác nhau. Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, trong bố trí kế hoạch đầu tư cần tập trung cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp tránh bố trí dàn đều và các công trình phần lớn hoàn thành trong năm, đối với công trình lớn phải nêu rõ tiến độ phải hoàn thành tổng công trình, tránh kéo dài gây lãng phí, kém hiệu quả.

B.- TIẾN ĐỘ :

- Cuối tháng 7/1995, tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch. Sau hội nghị, các sở, ngành, quận, huyện tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch năm 1996.

- Cuối tháng 8/1995, các sở, ngành, quận, huyện gửi kế hoạch sơ bộ năm 1996 cho Ủy ban Kế hoạch thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ trong tháng 9/1995.

Riêng về kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn từ nguồn vốn ngân sách, các sở, ngành, quận, huyện cần lập danh mục công trình đầu tư năm 1996, theo thứ tự ưu tiên, gửi cho Ủy ban Kế hoạch thành phố chậm nhất là 20/7/1995 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư vào cuối tháng 7/1995, tháng 8 và tháng 9/1995 các chủ đầu tư phải hoàn thành việc lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để tháng 10/1995 Hội đồng xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật thành phố xem xét để đưa vào kế hoạch xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn 1996 theo đúng quy định của Chính phủ. Những công trình không lập luận chứng kinh tế kỹ thuật đúng thời hạn đều không được ghi vào kế hoạch đầu tư năm 1996.

- Tháng 10/1995, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ bố trí làm việc với một số sở, ngành, quận, huyện trọng điểm về kế hoạch 1996.

Trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị gửi đến, Ủy ban Kế hoạch thành phố xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội của thành phố năm 1996 trình Ủy ban nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua vào tháng 11 để báo cáo chính thức với Chính phủ.

Trong tháng 12/1995, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giao kế hoạch năm 1996 cho các sở, ngành, quận, huyện.

Do yêu cầu công việc rất khẩn trương, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện chỉ đạo tập trung, tổ chức triển khai đảm bảo nội dung, tiến độ quy định.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Trương Tấn Sang

